

ข่าวหนังสือพิมพ์
ประจำวัน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

- ศาลตัดสิน “ไผ่ ดาวดิน” คุก ๒ ปี ๖ เดือน จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน
- ศาลสั่งให้จ่ายชดใช้บ้านทรุดโครงการชื่อดัง จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
- คอลัมน์ ชำราษฎร์ สายสะพาย เรื่อง วปอ.รุ่น 60 จากหนังสือพิมพ์ มติชน

Source : มติชน

Date : 16 ส.ค. 2560 Page : 10

No: 60283450

ศาลตัดสิน'ไฟ ดาวดิน'คุก2ปี6เดือน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลจังหวัดขอนแก่น มีการเบิกตัวนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไฟ ดาวดิน ผู้ต้องหาตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดขอนแก่น เข้ารับการพิจารณาไต่สวนครั้งที่ 2 โดยมีทนายความ พร้อมด้วย นายวิบูลย์และนางพริ้ม บุญภัทรรักษา พ่อและแม่ของผู้ต้องหาเดินทางมาร่วมรับฟังในการพิจารณาไต่สวนอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองยังคงวางกำลังเข้มโดยรอบศาล จ.ขอนแก่น เพื่อความปลอดภัย และป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การสอบพยานโจทก์ครั้งที่ 2 นั้นศาล จ.ขอนแก่น ยังคงดำเนินการพิจารณาคดีทางลับ โดยไม่ให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาไต่สวนใน

ครั้งนี้แต่อย่างใด ภายหลังจากนำจำเลยเข้าห้องพิจารณาคดีเพียงไม่นาน ทนายได้ออกมาแจ้งกับทางญาติฯ และทางพยานโจทก์ว่า บ่ายวันนี้ศาลจะมีการอ่านคำพิพากษา เนื่องจากทางจำเลย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ได้ให้การรับสารภาพ โดยยังไม่ได้มีการสอบพยานโจทก์แต่อย่างใด

ต่อมาเวลา 16.00 น. ศาลอ่านคำพิพากษาลับตัดสินสั่งจำคุกนายจตุภัทร์ ในความผิดมาตรา 112 และผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 5 ปี แต่ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี 6 เดือน หลังให้การรับสารภาพ ทั้งนี้ นายจตุภัทร์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นทนายความให้นายจตุภัทร์ เผยว่า ผลการตัดสินไม่ต่างจากที่คาดการณ์ไว้จะถูกจำคุก 5 ปี แต่การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อคดีจึงได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง

Source :

ไทยรัฐ

Date : 16 ส.ค. 2560

Page :

17

No :

ศาลสั่งให้จ่าย ชดเชยบ้านทรุด โครงการชื้อกิ่ง

16 ศาลตัดสินให้เจ้าของโครงการหมู่บ้านรินทร์ทองชดเชยเงิน 3.6 ล้านบาท ให้เจ้าของบ้านทรุดอีก 19 ราย ใน 30 วัน โดยมีข้อวันที่ 15 ส.ค. ศาลแพ่งมีคำพิพากษาคดีที่ ผบ.4871/59 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการหมู่บ้านรินทร์ทอง ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี เป็นจำเลยฐานผิดสัญญาซื้อขาย โฉงก์ฟ้องว่าเมื่อปี 2538 จำเลยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 47357 ตำบลคูคต (คลองสามตึก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัดสรรที่ดิน 485 แปลง สร้างบ้านพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ จำเลยโฆษณาขายว่าเป็นบ้านมีมาตรฐาน ใช้วัสดุคุณภาพดี ต่อมาพื้นที่ที่ตั้งโครงการทรุดตัวเป็นวงกว้าง รวมถึงถนนในซอย 5 6 และ 7 ทรุดตัวทำให้บ้านทรุดตัวผนังบ้านร้าว พื้นที่จอดรถ ระบบสาธารณูปโภคเสียหายกำแพงรั่วแตก ร้าวเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย

เจ้าของบ้านได้รับความเสียหาย 153 ราย เข้าร้องเรียนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำวิศวกรกรมโยธา กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบเชิงวิจัยตามวิชาการ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเดิมที่ดินที่ตั้งโครงการเป็นบ่อลึกถูกขุดหน้าดินไปขาย จำเลยซื้อที่ดินต่อมาตามสภาพและถมด้วยดินเลนไม่ตอกเสาเข็มถึงพื้นแข็งทำให้ดินทรุดตัว ส่วนที่จำเลยต่อสู้ว่าคดีได้ขาดอายุความไปแล้วฝ่ายโจทก์ต่อสู้คดีเองจนทรุดและปล่อยให้ถนนเป็นทางสาธารณะให้รถขนาดใหญ่วิ่งผ่าน ที่ดินเคยเป็นบ่อน้ำบาดาลจึงเกิดทรุดตัวนั้นฟังไม่ขึ้น

ศาลเห็นว่า จำเลยเป็นผู้วิชาวินิจฉัยตรวจสอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้านเอามเปรียบผู้บริโภค ทั้งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสมควรกำหนดเงินสินไหมทดแทนบวกค่าเสียหายเชิงลงโทษไปอีกรายละ 5 หมื่นบาท ให้จำเลยชำระเงินให้แก่ ส.กรปดต. วงษ์สุนทร กับพวก รวม 19 คน คนละ 179,000 บาท ถึง 665,000 บาท รวม 3.6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับจากปี 55 จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาใน 30 วัน

Source : มติชน

Date : 16 ส.ค. 2560

Page : 17

No: 60283457

ราชกิจจานุเบกษา

สายสะพาย

วปอ.รุ่น 60

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการศึกษาคณะศึกษาระดับสูงป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ดังนี้ ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว

กระทรวงสาธารณสุข นายโอกาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ สำนักตรวจราชการ นายชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอุทัย วรรณวินิจ ผู้อำนวยการระดับสูง โรงพยาบาล พลพยุหเสนา กระทรวงอุตสาหกรรม นางวรรณรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ส่วนราชการอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี กษณะ แจ่มสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลตำรวจตรี สมพงษ์ เตชะสมบุรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสาคร พลตำรวจตรี นันทเดช ย้อยนวล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พลตำรวจตรี สหรัศม์ ศักดิ์ศิลป์ ผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี พลตำรวจตรี กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ ผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัย ผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรี พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจตรี สรไกร พูลเพิ่ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตำรวจตรี ณัฐพล แสงวงกิจ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พลตำรวจตรี นายแพทย์ พรชัย สุทธิกุล ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ พลตำรวจตรี สุนทร เฉลิมเกียรติ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานศาลยุติธรรม นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสัน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวิทย์ ฤทธิพิศ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ นายคมกฤษ เทียนทัด ผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา นายสิริรัชต์ เมตตามิตรพงศ์ ผู้พิพากษาประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 สำนักงานอัยการสูงสุด นายมรณศักดิ์ ธรรมชัยเดชา อัยการผู้เชี่ยวชาญ รองเลขาธิการอัยการสูงสุด นายสมคิด สายเจริญ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายวรภรณ์ จันทนากุล อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ

(ต่อพรุ่งนี้)